



ตารางการบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

วัน เดือน ปี	เรื่อง	รายชื่อ	สถานที่	จังหวัด
2562	การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก โดยใช้กระบวนการ PLC	นักเรียน และครู โรงเรียนสหวิทยาคม	โรงเรียนสหวิทยาคม	กำแพงเพชร
2562	การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก โดยใช้กระบวนการ PLC	นักเรียนและครู โรงเรียนนิยมราชวิทยาลัย	โรงเรียนนิยมราชวิทยาลัย	กำแพงเพชร
2562	การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและการใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR สำหรับนักเรียนประถมศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก	นักเรียนและครู โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง	โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง	กำแพงเพชร
2562	การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักเรียน	นักเรียนและครู โรงเรียนอ่างทองพัฒนา	โรงเรียนอ่างทองพัฒนา	กำแพงเพชร
2562	การส่งเสริมทักษะกระบวนการขั้นบูรณาการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้บทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก	นักเรียนและครู โรงเรียนวัดอุเบกขาราม	โรงเรียนวัดอุเบกขาราม	กำแพงเพชร
2562	การพัฒนาทักษะกระบวนการขั้นพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก	นักเรียนและครู โรงเรียนทุ่งน้อยพัฒนา	โรงเรียนทุ่งน้อยพัฒนา	กำแพงเพชร
2562	การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียน โดยใช้กระบวนการตามแนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก	นักเรียนและครู โรงเรียนบ้านหนองกรด	โรงเรียนบ้านหนองกรด	กำแพงเพชร
2562	การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก โดยใช้กระบวนการ PLC	นักเรียนและครู โรงเรียนบ้านชัยภูมิ	โรงเรียนบ้านชัยภูมิ	กำแพงเพชร
2562	การยกระดับการเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียนหนองบัวราษฎร์บำรุง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ด้วย PLC	นักเรียนและครู โรงเรียนหนองบัวราษฎร์บำรุง	โรงเรียนหนองบัวราษฎร์บำรุง	กำแพงเพชร
2562	โครงการสัมมนาสังคมศึกษา เรื่อง “ครูพันธุ์ใหม่กับการใช้สมาร์ทโฟนในชั้นเรียน”	นักเรียนและครูโรงเรียนนครไตรดรุรังษ์	โรงเรียนนครไตรดรุรังษ์	กำแพงเพชร
2562	การจัดการเรียนการสอนของครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก โดยใช้กระบวนการ PLC	นักเรียนและครู โรงเรียนบ้านเทพนคร	โรงเรียนบ้านเทพนคร	กำแพงเพชร



ตารางการบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

วัน เดือน ปี	เรื่อง	รายชื่อ	สถานที่	จังหวัด
2562	อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูในสถานศึกษาขนาดเล็กโดยใช้กระบวนการPLC (กิจกรรมการพัฒนาคู่มือการจัดการเรียนรู้ รูปแบบ Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาจีน	นักเรียน และครู โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดิ่ง	โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดิ่ง	กำแพงเพชร
2562	อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูในสถานศึกษาขนาดเล็กโดยใช้กระบวนการPLC (กิจกรรมการพัฒนาคู่มือการจัดการเรียนรู้ รูปแบบสื่อประสมเพื่อเสริมสร้างทักษะการพูดสนทนาภาษาจีน	นักเรียน และครู โรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย	โรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย	กำแพงเพชร
2562	การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ขั้นการออกก่าลังกาย 3 ชั้นตอน	นักเรียนและครู โรงเรียนผืนสหราษฎร์พัฒนา	โรงเรียนผืนสหราษฎร์พัฒนา	กำแพงเพชร
2562	การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ขั้นการออกก่าลังกาย 3 ชั้นตอน	นักเรียน และครู โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม	โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม	กำแพงเพชร
2562	การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยด้วยกิจกรรม Active Learning	นักเรียน และครู โรงเรียนอ่างทองพัฒนา	โรงเรียนอ่างทองพัฒนา	กำแพงเพชร
2562	การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนปฐมวัยสู่การบริการวิชาการแก่ชุมชน	นักเรียน และครู โรงเรียนวัดพระบรมธาตุนครชุม	โรงเรียนวัดพระบรมธาตุนครชุม	กำแพงเพชร
2562	การบูรณาการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่การบริการวิชาการและการวิจัย	นักเรียน และครู โรงเรียนบ้านเมืองเกา(ศรีอินทราทิตย์)	โรงเรียนบ้านเมืองเกา(ศรีอินทราทิตย์)	กำแพงเพชร
2562	การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการวิจัยสู่การบริการวิชาการ	นักเรียน และครู โรงเรียนนครไตรตรึงษ์	โรงเรียนนครไตรตรึงษ์	กำแพงเพชร
2562	การพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีน โดยใช้สื่อประสมสำหรับนักเรียนประถมศึกษา	นักเรียน และครู โรงเรียนเทศบาลช่องลม	โรงเรียนเทศบาลช่องลม	กำแพงเพชร
2562	การบูรณาการการจัดการเรียนการสอน โปรแกรมวิทยาศาสตร์ทั่วไป	นักเรียน และครู โรงเรียนบ้านทรงธรรม	โรงเรียนบ้านทรงธรรม	กำแพงเพชร
2562	โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีมัลติมีเดียแก่โรงเรียนในชุมชนโดยโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ให้แก่ักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 โรงเรียนบ้านลำมะโกรก	โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์	โรงเรียนบ้านลำมะโกรก	กำแพงเพชร



ตารางการบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

วัน เดือน ปี	เรื่อง	รายชื่อ	สถานที่	จังหวัด
2562	โครงการการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมกรรมการกำกับตนเองของเด็กปฐมวัยโดยใช้นิทานชาดก ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูในสถานศึกษาขนาดเล็กโดยใช้กระบวนการ PLC	1. อาจารย์จุฑาทิพย์ โอบอ้อม โปรแกรมวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 2. รศ.พัทธนันท์ วงษ์วิชัยุตม์ โปรแกรมวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะครุศาสตร์	โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ	กำแพงเพชร
2562	โครงการการจัดประสบการณ์แบบคละชั้นในระดับปฐมวัยเพื่อส่งเสริมการเป็นผู้นำของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนขนาดเล็ก ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูในสถานศึกษาขนาดเล็กโดยใช้กระบวนการ PLC	รศ.พัทธนันท์ วงษ์วิชัยุตม์ โปรแกรมวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ อาจารย์จุฑาทิพย์ โอบอ้อม โปรแกรมวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะครุศาสตร์	โรงเรียนวัดฤกษ์ห้วยสามัคคี	กำแพงเพชร
2562	การบูรณาการเรียนรู้อิงวิถีชุมชนบนโลกออนไลน์กับมัลติมีเดียที่น้อยหัวใจไอที ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูในสถานศึกษาขนาดเล็กโดยใช้กระบวนการ PLC	โปรแกรมวิชาประถมศึกษา	โรงเรียนบ้านสังกามประชาสรรค์	กำแพงเพชร
2562	การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียนโดยใช้กระบวนการตามแนวคิดการพัฒนาที่เรียนรู้ร่วมกัน สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูในสถานศึกษาขนาดเล็กโดยใช้กระบวนการ PLC	โปรแกรมวิชาการศึกษา	โรงเรียนบ้านบ้านทุ่งสวน	กำแพงเพชร
2562	การพัฒนาการเรียนรู้อิง 12 tenses โดยการสร้างความคิดรวบยอดสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูในสถานศึกษาขนาดเล็กโดยใช้กระบวนการ PLC	โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ	โรงเรียนบ้านปามะม่วง	กำแพงเพชร
2562	การพัฒนาการเรียนรู้อิง 12 tenses โดยการสร้างความคิดรวบยอดสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูในสถานศึกษาขนาดเล็กโดยใช้กระบวนการ PLC	โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ	โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง	กำแพงเพชร